

Đình Khôi (71 tuổi), Hoàng Ngọc Thân (73 tuổi), Trần sĩ Huân (71 tuổi) và Nguyễn Ngọc Ân (73 tuổi).

**\* HỌP MẶT AHCC VÀ STC  
(SÀI GÒN THỦY CỤC) TẠI SAN DIEGO**



Hàng trước: Các chị Thọ, Khâm, Bửu, Duy, Khiêm, Chiêu, Diễm, An, Khang.

Hàng sau: AH Bửu, Khâm, Hoa, Hạnh, Duy, Khiêm, Hợp, Chiêu, Diễm, Khang. AH Thọ, An đạo diễn chụp hình nên không có mặt trong hình.

Nhân dịp có AH Đồng sĩ Khiêm từ Texas qua thăm San Diego, các AHLê trọng Bửu, Nguyễn tấn Thọ, Hoàng đình Khang, Nguyễn quý Chiêu, Vũ gia An, Vương xuân Diễm, Trần giác Hoa cùng một số AHCC trẻ đang làm việc cho Caltrans, District 11/SD, gồm AH Tôn Thất Duy, AH Lê hữu Khâm, AHLê Hùng, AH Nguyễn hữu Hạnh, AH Trần đức Hợp cùng quý phu nhân đã đến tham dự một buổi họp mặt thân mật tại nhà hàng Lee Garden / San Diego lúc 6 giờ chiều chủ nhật, ngày 11- 8- 2002.

Ngay từ giây phút đầu, AH Trần giác Hoa đã gửi tặng check \$100 đô giúp đỡ cho tờ lá thư AHCC, AH Thọ đã giới thiệu mọi người và nhấn mạnh đây là một cuộc gặp gỡ đồng nhất của các AHCC sinh hoạt tại San Diego.

Đây cũng là một dịp để các chị đầu Công Chánh gặp gỡ và hàn huyên thân mật. Bữa tiệc đã được AHLê trọng Bửu sắp xếp và tổ chức rất chu đáo. Nhân dịp này AH Thọ thông báo tờ lá thư AHCC sẽ được chuyển giao từ vùng vịnh San Francisco xuống vùng đất hiền hoà San Diego. Đây là một vinh dự và một trách nhiệm của các AH sẽ đứng ra phụ trách Lá Thư.

Đặc biệt lần này AH trẻ Caltrans/SD sẽ đảm nhận vai trò chánh gánh vác lá thư trong năm 2003 này. Các AH hiện diện đã nồng nhiệt vỗ tay tán trợ.

Mọi người đã ra về trong một tình thân hữu quý mến và vui vẻ.

**\* HỌP MẶT ÁI HỮU CÔNG CHÁNH  
TẠI AUSTIN -TEXAS / 2002**

Theo thông lệ, Ái Hữu Công Chánh tại Austin đã họp mặt

thường niên tại nhà Ái Hữu Trần Trung Trực thứ bảy 7/27/ 2002.

Hiện diện trong buổi họp mặt này ngoài gia chủ còn các anh chị AH Nguyễn Thanh Toàn, AH Nguyễn Quốc Đống và AH Võ Quốc Thông. AH Nguyễn Văn Mơ và Đặng Quang Oánh bị kẹt vào giờ chót vì sợ gọi đi làm overtime nên xin kiếu. Mặc dù thiếu vui vì vắng hai nhân vật quan trọng này nhưng các AH khác rất thông cảm và mừng cho hai bạn vì trong lúc thành phố đang bị ảnh hưởng kinh tế nặng nề, hai bạn vẫn còn job và còn được overtime nữa.

Nhân dịp họp mặt, AH Trực có trình diện vườn hoa do chính anh xây dựng suốt cả năm qua. Hồn non bộ và hồ cá được làm rất công phu. Nhìn các tảng đá thật lớn dựng cạnh hồ cá, các AH bạn xin phục sự chịu khó của anh. Riêng chị Trực nói nhỏ: "Ông ấy kêu tôi phụ giúp làm tôi đau lưng cả tuần đây!" AH Trực thêm vào: "Hồ cá cũng phải canh dừ lắm! Ở đây có loại cò cổ dài mò cá hay lắm! Tôi đã mất



Từ trái qua phải: AH Trực, Toàn, Thông, Đống

mấy con cá với nó đấy!" AH Trực có chụp ảnh được thủ phạm nhưng thủ phạm đã nhanh chân bay mất. AH Trực cũng cho biết hiện anh được sở cho phép làm tại nhà và chỉ phải đến sở 3 ngày một tuần nên đã có nhiều thì giờ ngó đến vườn sau hơn trước. Xin mừng cho AH Trực được thông thả hơn.

Tiếp đến là phần tiệc thân mật với đủ món: gỏi, mì xào giòn, chả giò, xôi lá dứa. Các AH cũng không quên việc



Từ trái qua phải: AH và chị Trực, Đống, Toàn